

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHTT
V/v thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang, lễ hội
trên địa bàn huyện.

Triệu Sơn, ngày tháng 01 năm 2021

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Trưởng các phòng, đơn vị liên quan.

Thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 1998 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, thời gian qua, các xã, thị trấn đã tập trung chú trọng công tác tuyên truyền, cổ động trực quan để Nhân dân thực hiện tốt nội dung chính sách cũng như tập trung chú trọng giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng nhằm đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện xuống từng thôn, phố để nhân dân hiểu và thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua nhiều hình thức như, qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp thôn, phố, các buổi sinh hoạt tổ chức đoàn thể... Từ đó, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung, quy định của việc thực hiện nếp sống văn hóa; hương ước về xây dựng đời sống văn hóa được nhân dân nắm bắt kịp thời và nghiêm túc thực hiện. Để nếp sống văn hóa nhanh chóng đi vào nền nếp, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã gắn việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; cuộc vận động chung sức xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, nêu gương, nhân rộng mô hình hay, việc làm thiết thực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; kịp thời phê phán những hiện tượng tiêu cực, hủ tục, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội.

Với những nội dung nêu trên, thời gian qua, tình hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực. Ý thức của người dân về xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ngày càng được nâng cao. Các giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống được khơi dậy, phát huy mạnh mẽ; tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, được hạn chế, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã từng bước đi vào quy củ góp phần chuyển biến nhận thức của đại bộ phận Nhân dân trong toàn huyện. Cùng với đó, các phòng, ban, ngành trong huyện thường xuyên quán triệt văn bản chỉ đạo của cấp trên; chủ động triển khai theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh; đồng thời hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện có hiệu quả. Việc thực hiện nếp

sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được đưa vào quy ước, hương ước của cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố, các tiêu chí bình xét thi đua cuối năm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện trong thời gian qua vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Việc triển khai thực hiện ở một số đơn vị còn mang tính hình thức; thiếu biện pháp thiết thực; thiếu kiểm tra, đôn đốc và chưa quyết liệt trong việc phê bình, chưa có chế tài đối với những cá nhân, đơn vị vi phạm các quy định của pháp luật, quy ước, hương ước của thôn trong cưới, tang, lễ hội chưa điều chỉnh bổ sung kịp thời. Việc bình xét công nhận các danh hiệu gia đình, khu dân cư, cơ quan văn hoá... ở các xã, thị trấn chưa áp dụng triệt để các tiêu chí về "thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội" đã được đề ra... Công tác tuyên truyền, vận động chưa được các cấp, các ngành, các đoàn thể tiến hành thường xuyên nên chưa thật sự đi vào chiều sâu, chưa lan toả đến mọi tầng lớp nhân dân. Trong việc cưới, vẫn còn xảy ra tình trạng tảo hôn, tình trạng cưới không hôn thú (không đăng ký kết hôn). Một số đám cưới tổ chức linh đình, mời đông khách, hiện tượng thương mại hoá trong tiệc cưới vẫn tồn tại và có xu hướng gia tăng... Trong việc tang, việc để thi hài người kéo dài ngày vẫn còn diễn ra; đốt, rải vàng mã (thậm chí tiền thật) vẫn diễn ra ở một số đám tang; việc phúng điếu quá nhiều vòng hoa, xây mộ nhiều tiền lãng phí; hiện tượng mời đội bát âm, mở nhạc với tần suất âm thanh quá lớn (treo loa phóng lên cao) trong các đám tang gây ồn ào trong khu dân cư có xu hướng phát sinh gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Trong lễ hội, tình trạng phô trương, lãng phí, thương mại hoá; Việc phục dựng lễ hội truyền thống còn chậm. Các hoạt động về phân hội còn nghèo nàn, đơn điệu, các trò chơi dân gian chưa phát huy được kho tàng dân gian phong phú của địa phương, hoạt động thể thao cũng còn đơn điệu ở vài bộ môn, chưa phát huy được các bộ môn thể thao có màu sắc dân tộc. Một số hiện tượng mê tín vẫn còn như: hái lộc ngày xuân, đốt đồ mã quá nhiều tại các đền, rút quẻ bói toán, lễ hội còn ảnh hưởng an toàn giao thông; vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, an toàn thực phẩm. Nội dung lễ hội chưa tạo được nét mới hấp dẫn về nội dung, hình thức. Việc triển khai các hoạt động còn lúng túng, chưa đồng bộ, chưa đổi mới. Một số vấn đề đang có xu hướng lan rộng cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, những năm gần đây một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng tín ngưỡng tâm linh, lễ hội để có các hoạt động mê tín dị đoan, việc đặt bát hương, xây dựng đền, miếu...vừa tốn kém về vật chất, tạo tâm lý không tốt cho một bộ phận nhân dân, gây khó khăn cho công tác quản lý của ngành chức năng và chính quyền cơ sở. Việc dựng rạp, lấn chiếm lòng đường, hè phố để tổ chức lễ cưới, tang ma, gây cản trở giao thông.

Để thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trong thời gian tiếp theo, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các xã, thị trấn, các phòng, ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

2. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường công tác Lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền về công tác

xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đưa công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở vào các Nghị quyết của Đảng ủy nhằm tạo bước chuyển biến mới về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong toàn xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần vào việc thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc". Tuyên truyền, động viên các gia đình có tang ma sử dụng băng nhạc tang lễ phù hợp, hạn chế thuê đội nhạc bát âm, sử dụng âm thanh, loa đài tần suất vừa phải, không treo loa phóng lên cao, gây ồn ào làm ảnh hưởng đến dân cư ... gây bức xúc trong xã hội.

3. Xây dựng hương ước, quy ước, thôn, phố, đơn vị văn hóa gắn các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phù hợp với điều kiện, đặc điểm, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, vùng, miền trên địa bàn. Xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức cưới hỏi, tang lễ văn minh, tiết kiệm. Các gia đình đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống. Quán triệt đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống phô trương, hình thức.

4. Phòng VH TT phối hợp với các xã, thị trấn, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc thực hiện nếp sống văn minh đối với việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn huyện

5. Trung tâm VH TT TTDL theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đảm bảo theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các phòng, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VH TT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Quang Trung